

**BẢN SỐ: 06..**

**BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
THANH TRA BỘ**

Số: 134 /KL-TTr

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

**MẬT**

**GIẢI MẬT**

Từ: 11:50.6/12/2024

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

**Việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước  
về thể dục, thể thao đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc**

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-TTr ngày 16/9/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 31/10/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kết luận thanh tra như sau:

### **A. KHÁI QUÁT CHUNG**

#### **I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn**

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và quảng cáo tại địa phương theo quy định pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở. Về thể dục, thể thao, Sở có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao ở địa phương sau khi được phê duyệt; Phối hợp với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của thể dục, thể thao; phổ biến kiến thức, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp và tình trạng sức khỏe của người dân; Tổ chức tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao cấp tỉnh; Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương; Chủ trì, phối hợp với các tổ

chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao; Tổ chức khai thác, bảo tồn, hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nước ngoài; Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lực lượng vũ trang và các khu chế xuất, khu công nghiệp tại địa phương; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp; phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan tổ chức giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt; Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định của pháp luật.

## II. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

- 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Quản lý Văn hóa, Quản lý Thể dục thể thao, Quản lý Du lịch, Quản lý Di sản văn hóa, Quản lý Gia đình và Nếp sống văn hóa.

- 05 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, bao gồm: Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Nhà hát Nghệ thuật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao.

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tính đến nay có **255** người, trong đó: **43** cán bộ công chức; **187** viên chức; **25** lao động hợp đồng. Trong đó, dân tộc: Mường **03** người, Dao **01** người, Thái **01** người, Nùng **01** người, Sán diu **01** người, Kinh **248** người.

- Hiện nay, theo chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm và so với nhu cầu thực tế của các phòng, đơn vị, chủ yếu còn thiếu số lượng người làm việc ở lĩnh vực thể dục thể thao (quản lý, huấn luyện viên giỏi).

## B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. Việc tham mưu ban hành chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Sở đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng một số Nghị quyết về chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao đang được áp dụng đến thời điểm hiện tại:

- Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao, chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2024-2030 và đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định về trình tự, thủ tục đối với Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2026, được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 85/TTHĐND-TH ngày 15/6/2021 và được Ban Thường vụ tỉnh ủy đồng ý tại Thông báo số 323-TB/TU ngày 25/6/2021. Tuy nhiên năm 2021, 2022 nội dung trên chưa được HĐND tỉnh thông qua. Năm 2024 nội dung trên tiếp tục được đưa vào chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024. Ngày 10/5/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 734/SVHTTDL-QLTDTT gửi Sở Tư pháp thực hiện thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2024-2030 (lần 2) trước khi trình UBND tỉnh báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định.

## **II. Việc tham mưu phát triển phòng trào thể dục, thể thao**

Hàng năm Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và hướng dẫn toàn dân tập luyện nâng cao sức khỏe, cụ thể:

- Kế hoạch số 69/KH-SVHTTDL ngày 30/3/2022 về triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và hướng dẫn toàn dân tập luyện nâng cao sức khỏe năm 2022.

- Kế hoạch số 118/KH-SVHTTDL ngày 30/6/2023 về việc triển khai thực hiện tổ chức và hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe năm 2023.



- Kế hoạch số 159/KH-SVHTTDL ngày 24/10/2023 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ cơ sở vật chất dụng cụ thể thao đơn giản cho các cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe năm 2023.

- Kế hoạch số 74/KH-SVHTTDL ngày 19/4/2024 triển khai thực hiện tổ chức và hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức người lao động, nhân dân nông thôn, miền núi, công nhân các khu công nghiệp và hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tâm vóc, thể lực, chống bệnh tật.

- Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh được nhân dân hưởng ứng tham gia tập luyện. Theo thống kê, đến nay có 53% số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 43% số gia đình tham gia hoạt động thể thao, gần 1000 câu lạc bộ thể dục thể thao trên toàn tỉnh.

### **III. Việc thực hiện quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao**

#### **1. Hồ sơ pháp lý**

- Căn cứ hoạt động cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (GCN):

+ Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018.

+ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

+ Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.

+ Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Quyết định số 161/QĐ-CT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Quyết định số 626/QĐ-CT ngày 04/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quy trình cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua cổng thông tin điện tử [dichvucong.vinhphuc.gov.vn](http://dichvucong.vinhphuc.gov.vn).

Sở cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp giấy chứng nhận thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.

(2) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, gồm:

(3) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn.

Bước 2: Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết.

Phòng Quản lý Thể dục thể thao tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện về nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện đối với từng môn thể thao theo quy định.

Bước 3: Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ Hành chính công.

Lãnh đạo Sở thực hiện.

Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Phí, Lệ phí: Thẩm định cấp mới từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng/GCN được tính theo diện tích sử dụng.

Tại thời điểm thanh tra, Sở cung cấp các tài liệu về hoạt động cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt thể thao gồm 62 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cấp cho đối tượng là doanh nghiệp và có thời hạn từ 01 đến 03 năm và 05 năm.

### **2. Việc chấp hành quy định pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao**

Trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024, Sở đã tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (GCN) cho 62 hồ sơ đề nghị cấp (năm 2022 có 13 hồ sơ, năm 2023 có 30 hồ sơ, 06 tháng năm 2024 có 19 hồ sơ). Các cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đều là doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao do Sở cấp đều có thời hạn.

- Năm 2022: có 04 GCN có thời hạn 02 năm, 07 GCN có thời hạn 3 năm, 01 GCN có thời hạn 5 năm.

- Năm 2023: có 07 GCN có thời hạn 01 năm, có 22 GCN có thời hạn 02 năm, 01 GCN có thời hạn 03 năm.

- Sáu tháng đầu năm 2024: có 05 GCN có thời hạn 01 năm, có 14 GCN có thời hạn 02 năm.

### **3. Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao**

Trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024, Sở không có hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

### **4. Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao**

Trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024 không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao nào bị thu hồi.

## **IV. Việc thực hiện quy định trong quản lý tổ chức giải thể thao**

### **1. Công tác quản lý giải thi đấu thể thao quần chúng**

#### **1.1. Giải thi đấu thể thao quần chúng do tỉnh tổ chức**

Hàng năm, Sở ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và tham gia các giải thể thao quần chúng toàn quốc. (Năm 2022: Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL ngày 11/02/2022; Năm 2023: Kế hoạch số 20/KH-SVHTTDL ngày 30/01/2023; Năm 2024: Kế hoạch số 03/KH-SVHTTDL ngày 05/01/2024). Giai đoạn từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 6/2024, Sở đã tham mưu tổ chức và phối hợp tổ chức **22** giải thi đấu thể thao:

Năm 2022 tổ chức **04** giải (Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Giải vô địch Bóng bàn, Cầu lông; Giải vô địch Bóng chuyền hơi, phối hợp với Liên đoàn lao động tổ chức giải Bóng đá nữ cho công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh).

Năm 2023 tổ chức **09** giải (Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Quý Mão 2023; Giải vô địch Bóng chuyền hơi - Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc; Giải Bóng chuyền truyền thống Tây Thiên năm 2023; Giải vô địch Cúp các Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi tỉnh Vĩnh Phúc; Phối hợp với Liên đoàn lao động tổ chức giải Bóng đá nam công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh; Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi lần thứ III; Phối hợp với Câu lạc bộ hưu trí tổ chức thi đấu 05 môn: Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng, Bóng chuyền hơi, Golf; Phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thao thi đấu các môn thể thao).

Từ tháng 01/2024 đến 30/6/2024 tổ chức **09** giải (Giải “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Giáp Thìn 2024; Giải Bóng chuyền da truyền thống Tây Thiên lần thứ VII; Giải vô địch Bóng bàn - Cầu lông; Giải vô địch Cúp các Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi; phối hợp Hội người mù tổ chức giải thể thao cho người khiếm thị lần thứ I; Hội Cựu chiến binh tổ chức giải thể thao chào mừng Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; Câu lạc bộ Hưu trí tổ chức giải thể thao các Câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Tham mưu tổ chức lễ phát động: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn Boi, phòng, chống đuối nước).

#### 1.2. Giải thi đấu thể thao quần chúng do tổ chức, cá nhân khác tổ chức

Trong giai đoạn thanh tra từ 01/01/2022 đến tháng 6/2024, Sở không có hồ sơ đề nghị việc tổ chức giải thể thao quần chúng do tổ chức, cá nhân khác gửi đến.

### 2. Công tác quản lý giải thi đấu thể thao thành tích cao

#### 2.1. Quy trình quản lý, tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia

Bước 1: Sở báo cáo xin chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh, sau đó có văn bản đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao gửi Cục Thể dục thể thao.

Bước 2: Sau khi có quyết định tổ chức giải thi đấu thể thao của Cục Thể dục thể thao, Sở ban hành Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức địa phương và ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể.

- Năm 2022 Sở đã phối hợp với Cục Thể dục thể thao tổ chức **04** giải thể thao (Giải Bóng chuyền Cúp các CLB Châu Á; Giải vô địch Bóng chuyền Cúp hóa chất Đức Giang; Giải vô địch các CLB Jujitsu quốc gia; Giải đua xe đạp đường trường thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022).

- Năm 2023 Sở đã phối hợp với Cục Thể dục thể thao tổ chức **03** giải thể thao (Giải Bóng chuyền Cúp các Câu lạc bộ Châu Á; Giải Bóng chuyền nữ 4 nước Đông Nam Á; Giải Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia).

- Sáu tháng đầu năm 2024 phối hợp tổ chức **02** giải (Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia; Giải Bóng chuyền nữ 4 nước Đông Nam Á).

## 2.2. Quy trình quản lý, tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao của tỉnh

- Bước 1: Phòng Quản lý Thể dục thể thao xây dựng Kế hoạch trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

- Bước 2: Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch.

- Bước 3: Căn cứ vào Kế hoạch đã được Lãnh đạo Sở phê duyệt Phòng Quản lý thể dục thể thao triển khai, thực hiện các giải thi đấu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Hồ sơ tổ chức giải gồm: Kế hoạch tổ chức, Quyết định thành lập Ban tổ chức, Điều lệ thi đấu.

Bước 4: Ban hành Quyết định công nhận kết quả thi đấu.

## 2.3. Kết quả thực hiện

- Đăng cai các giải thi đấu thể thao thành tích cao do Cục thể dục thể thao tổ chức:

+ Năm 2022: (1) Giải vô địch Bắn Súng các nhóm tuổi thanh, thiếu niên quốc gia; (2). Giải vô địch Bóng chuyền Cúp hóa chất Đức Giang; (3) Giải vô địch các Câu lạc bộ Jujitsu quốc gia; (4) Tổ chức đăng cai môn Xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

+ Năm 2023: (1) Giải Bóng chuyền Cúp các Câu lạc bộ Châu Á; (2) Giải Bóng chuyền nữ 4 nước Đông Nam Á; (3) Giải Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia.

+ Năm 2024: (1) Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia; (2) Giải Bóng chuyền nữ Đông nam Á; (3) Tháng 10: Đăng cai tổ chức giải Bắn cung quốc gia; (4) Tháng 11: Đăng cai tổ chức Giải Đua thuyền.

- Năm 2022, Sở đã ban hành: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI năm 2022. Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập các Tiểu Ban thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI năm 2022 (Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI được tổ chức thi đấu **16** môn thể thao với tổng số **99** bộ huy chương các loại: Bóng đá Nam 11 người; Bóng chuyền da Nam, Nữ; Bóng chuyền hơi Nam, Nữ; Bóng rổ Nam, Nữ; Điền kinh trong sân; Chạy Việt dã; Bóng bàn; Cầu lông; Vật dân tộc;



PenCak Silat; Wushu; Karatedo; Cờ tướng; Bơi; Bắn nỏ; Võ cổ truyền. Trong đó vòng loại môn Bóng đá Nam, vòng loại môn Bóng chuyền Nam, Nữ; Bóng chuyền hơi Nam, Nữ, Bóng rổ Nam, Nữ tổ chức thi đấu trước khai mạc Đại hội).

## V. Việc thực hiện quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

### 1. Quy trình tổ chức lớp tập huấn chuyên môn

Bước 1: Sở ban hành Kế hoạch mở lớp tập huấn (*Trong Kế hoạch có nêu rõ đối tượng được tham gia lớp học và đề nghị các huyện, thành phố, các sở ngành đăng ký danh sách học viên*).

Bước 2: Sở ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức.

Bước 3: Căn cứ vào danh sách đăng ký học viên tham gia lớp tập huấn, Sở ra Quyết định triệu tập học viên tham gia lớp học.

Bước 4: Ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, mời giảng viên, tài liệu, chương trình tập huấn theo quy định và các điều kiện khác đảm bảo cho công tác tổ chức.

Bước 5: Tổ chức Khai mạc, tập huấn lý thuyết và thực hành.

Bước 6: Bế mạc, Sở ban hành Quyết định công nhận kết quả.

### 2. Kết quả thực hiện

- Năm 2023, Sở đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.

+ Lớp tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở và hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ. Tổng số người tham dự: 139 người, đã cấp: 112 chứng chỉ, kinh phí được lấy từ nguồn kinh phí của Sở.

+ Lớp tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao và hướng dẫn, quản lý, vận hành các trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời. Tổng số người tham dự: 300 người, kinh phí được lấy từ nguồn kinh phí của Sở.

- Năm 2024, Sở đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao (*lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng là cán bộ văn hóa cơ sở và hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ môn Bơi, lặn*). Tổng số người tham dự: 195 người, đã cấp: 101 chứng chỉ, kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách của Sở.

## C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### I. Kết luận

#### 1. Về tham mưu ban hành chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao

- Sở đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND, HĐND tỉnh xây dựng một số Nghị quyết về chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao đang được áp dụng đến thời điểm hiện tại.

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

✓

- Giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024, Sở xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2024-2030 và đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định về trình tự, thủ tục đối với Nghị quyết HĐND tỉnh. Tuy nhiên năm 2021, 2022 nội dung trên chưa được HĐND tỉnh thông qua. Năm 2024 nội dung trên tiếp tục được đưa vào chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024. Đến thời điểm thanh tra, Nghị quyết chưa được ban hành.

## **2. Về tham mưu phát triển phòng trào thể dục, thể thao**

- Hằng năm Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và hướng dẫn toàn dân tập luyện nâng cao sức khỏe.

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác thể dục thể thao, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, số gia đình tham gia hoạt động thể thao, số Câu lạc bộ thể dục thể thao tăng lên qua các năm trên toàn tỉnh.

## **3. Về thể thao thành tích cao**

Sở đã phối hợp đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao toàn quốc và của tỉnh theo Kế hoạch. Hằng năm, tham gia các giải thi đấu thể thao đạt nhiều thành tích cao. Năm 2022, phối hợp tổ chức, phục vụ thành công, an toàn 25 sự kiện, giải thi đấu thể thao, đạt được 211 huy chương các loại. Năm 2023, phối hợp tổ chức, phục vụ thành công, an toàn 17 sự kiện, giải thi đấu thể thao, thành tích đạt được 196 huy chương các loại. Từ đầu năm 2024 đến nay, phối hợp tổ chức, phục vụ thành công, an toàn 09 sự kiện, giải thi đấu thể thao, tham gia thi đấu 31 giải thể thao quốc gia, quốc tế với thành tích đạt được 208 huy chương các loại.

## **4. Về thực hiện quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (GCN)**

- Trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024, Sở đã tiếp nhận và cấp GCN cho 62 hồ sơ đề nghị cấp (năm 2022 có 13 hồ sơ, năm 2023 có 30 hồ sơ, 06 tháng năm 2024 có 19 hồ sơ). Các cơ sở đề nghị cấp GCN đều là doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao do Sở cấp có thời hạn là chưa đúng quy định pháp luật (Luật Thể dục, thể thao không quy định có thời hạn đối với việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao), cụ thể:

+ Năm 2022: có 04 GCN có thời hạn 02 năm, 07 GCN có thời hạn 3 năm, 01 GCN có thời hạn 5 năm.

+ Năm 2023: có 07 GCN có thời hạn 01 năm, có 22 GCN có thời hạn 02 năm, 01 GCN có thời hạn 03 năm.

+ Sáu tháng đầu năm 2024: có 05 GCN có thời hạn 01 năm, có 14 GCN có thời hạn 02 năm.

C

## 5. Về thực hiện quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

- Trong thời gian thanh tra trực tiếp, Sở đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao và hướng dẫn, quản lý, vận hành các trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời với 634 người tham dự, đã cấp: 213 chứng chỉ đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao, 300 chứng chỉ hướng dẫn, quản lý, vận hành các trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách của Sở.

## II. Kiến nghị

### 1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tạo điều kiện đảm bảo nguồn Ngân sách cấp cho đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo có hiệu quả để đảm bảo chỉ tiêu được giao hàng năm (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao).

- Chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, bố trí chi trả tiền khen thưởng (từ năm 2022-2024), thanh toán, chi trả tiền dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao (từ tháng 01 năm 2024 đến nay).

- Sớm ban hành Quyết định về quy định các chế độ, chính sách dành cho huấn luyện viên, vận động viên của các đội tuyển thể thao bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.

- Trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận ban hành một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2024-2030 (được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 85/TTHĐND-TH ngày 15/6/2021 và được Ban Thường vụ tỉnh ủy đồng ý tại Thông báo số 323-TB/TU ngày 25/6/2021, tuy nhiên năm 2021, 2022 nội dung trên chưa được HĐND tỉnh thông qua, năm 2024 nội dung trên tiếp tục được đưa vào chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024).

### 2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Về cơ chế chính sách, khẩn trương tham mưu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách về hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc (Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2024-2030).

- Có kế hoạch, giải pháp cấp, đổi lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với các doanh nghiệp được cấp có thời hạn.

- Phổ biến tới các doanh nghiệp được biết việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao là không có thời hạn theo quy định pháp luật.

- Tham mưu cho UBND tỉnh cấp đổi lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao không thu, nộp lệ phí khi doanh nghiệp đề nghị cấp đổi theo quy định.



✓

- Chỉ đạo Phòng Quản lý thể dục thể thao tăng cường công tác tập huấn chuyên môn và cấp giấy chứng nhận đối với nhân viên chuyên môn theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc (để biết);
- Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc (để chấp hành);
- Lưu: VT, Đoàn TTr, NC.(05).

**CHÁNH THANH TRA**



*Ma meeth*  
**Lê Thanh Liêm**

